



ที่ มท ๐๓๐๙.๖/ว ๖๗๕

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๖/ว ๓๒๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจพบหลักฐานหรือรายการต้องสงสัย หรือได้รับหนังสือแจ้งเรื่อง หรือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดจนการดำเนินการกรณีมีการกระทำทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการทะเบียน การดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด และ/หรือทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตด้วยนั้น

กรมการปกครองพิจารณาเห็นว่า การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ยังคงปรากฏตามสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง และการรายงานการทุจริตดังกล่าวไม่มีจำนวนลดลง เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการปกครอง ได้ให้สำนักบริหารการทะเบียน สำนักการสอบสวนและนิติการ และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกำหนดแนวทางให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยให้กำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

๑. มาตรการทางการบริหาร ให้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้กำลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เช่น มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ หรือการให้เงินตอบแทนพิเศษ หรือการให้ขึ้นเงินเดือนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เป็นต้น

๒. เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวต่อโทษ เห็นควรให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาด ได้แก่

๒.๑ เมื่อตรวจพบเหตุทุจริต ให้จังหวัดมีคำสั่งย้ายข้าราชการดังกล่าวไปช่วยราชการ ๓๐ วัน และให้จังหวัดรีบดำเนินการทางวินัยทันที หากจังหวัดดำเนินการล่าช้า ให้สำนักบริหารการทะเบียน

ลงไปตรวจสอบรวบรวมเอกสาร เมื่อมีมูลเป็นการกระทำผิดชัดเจน ให้สำนักบริหารการทะเบียน แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ และสำนักการสอบสวนและนิติการ ดำเนินการ

๒.๒ ให้มีการล็อก (Lock) รหัสผ่าน เลขประจำตัวประชาชน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกล็อกสอบสวน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนจนกว่าการดำเนินการทางวินัย จะแล้วเสร็จ

๒.๓ กรณีที่อำเภอและจังหวัดมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบไม่มีเจตนาทุจริต แต่ในการตรวจสอบของสำนักบริหารการทะเบียนเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีเจตนาชัดเจนที่ทุจริต หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้สำนักบริหารการทะเบียนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ และหากข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่ามีมูลทางวินัยจริง ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามหน้าที่

๒.๔ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย และนายอำเภอที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้าควบคุมกำกับดูแลงานในหน้าที่ของตนเองจนเกิดเหตุทุจริต ซึ่งหากการสอบสวนพบว่า ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้น ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการร้องเรียนมาแล้วแต่ยังปล่อยให้มีการทุจริตขึ้นอีก ให้พิจารณาโทษทางวินัยสำหรับความบกพร่องและความผิดของผู้บังคับบัญชาเป็นรายกรณีไป รวมทั้งให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบด้วย

๓. มาตรการทางอาญา ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ที่จะต้องเขียนสำนวนให้ครบถ้วนทุกข้อหาและนำหนักตามฐานความผิด และติดตามผลของคดีจนถึงที่สุด

๔. กรมการปกครอง ได้มอบหมายให้สำนักบริหารการทะเบียน สำนักการสอบสวนและนิติการ และกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยสำนักบริหารการทะเบียน จะส่งสำนวนและมูลคดีแห่งการกระทำ ความผิดให้สำนักการสอบสวนและนิติการ และกองการเจ้าหน้าที่พิจารณา ซึ่งในส่วนของสำนักการสอบสวนและนิติการจะติดตามเรื่องคดีอาญากับจังหวัด ส่วนกองการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทางวินัย หากจังหวัดไม่ได้ดำเนินการทางวินัย หรือเป็นกรณีที่จังหวัดดำเนินการทางวินัยแล้ว ระดับโทษไม่เหมาะสม กองการเจ้าหน้าที่อาจตั้งข้อสังเกตให้จังหวัดพิจารณาโทษทางวินัยให้เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดแจ้งมาตรการดังกล่าวให้อำเภอและเทศบาลทุกแห่งทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๒๒-๓